



TIN MỤC VỤ
GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
 Phone / Fax: 403 262 1078
 Linh Mục Chánh Xứ
 J.B. Nguyễn Đức Vương 403 479 4638
 Linh Mục Phó Xứ
 Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH - Ngày 24 Tháng 4, Năm 2022

BÍ TÍCH

Giải Tội

20 phút trước các Thánh Lễ
 Rửa Tội Trẻ Em
 3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối

Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ Xức Dầu Bệnh Nhân
 Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
 Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân
 Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ

Thứ Hai - Thứ Sáu
 11:00 AM; 6:00 PM
 Thứ Bảy
 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
 4:30 PM; 6:00 PM
 Chúa Nhật
 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
 Châu Thánh Thể
 Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chủ Tịch
 Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587 889 7907
 Phó Nội Vụ
 An Phong Lê Châu Tuấn 403 862 3226
 Phó Ngoại Vụ
 Michael Nguyễn 403 615 9568
 Thư Ký
 Maria Nguyễn Phương 403 714 4389
 Thư Ký Giáo Xứ
 Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078



Bài đọc 1 Cv 5,12-16

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa : cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.

Bài đọc 2 Kh 1,9-11a.12-13.17-19

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su. Tôi đã xuất thân vào ngục của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng : “Điều người thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh.” Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng.

Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói : “Đừng sợ ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời ; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ. Vậy người hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này.”

Tin Mừng Ga 20,19-31

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

LỊCH PHỤNG VỤ

24. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

Cv 5,12-16 / Kh 1,9-11a.12-13.17-19. Ga 20,19-31

Lưu ý:

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã quyết định cho các tín hữu được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, với bốn ý chỉ sau:

1. Ôn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào trong ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, có quyết tâm từ bỏ mọi quyền luyến tội lỗi và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.
2. Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, với tâm tình thống hối dâng lên Chúa Thương Xót một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp, như “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.
3. Ôn Toàn xá được ban cho những người đau yếu và những người săn sóc họ, nhưng phải - Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi. - Có ý hướng thi hành 3 điều kiện thường lệ một khi có thể. - Đọc trước ảnh Chúa thương xót một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu xin Lòng từ bi Chúa.
4. Vào ngày này, Đức Giám mục giáo phận có thể ban phép lành Tòa Thánh với Ôn Toàn xá, khi cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa, hay tương đương Nhà Thờ Chính Tòa.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Điều Răn Thứ Bảy dạy chúng ta sự gì?

T. Điều Răn Thứ Bảy dạy chúng ta sống công bằng theo ba nghĩa này: Một là tôn trọng của cải người khác, vì mỗi người được quyền có của cải riêng, để bảo đảm nhân phẩm và nhu cầu cuộc sống, gọi là quyền tư hữu; Hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ, vì tài nguyên trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho mọi người; Ba là tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng. (GLHT,552)

CHIA SẺ

- Của cải trần thế gồm mọi giá trị vật thể lẫn phi vật thể trên thế gian. Quyền sử dụng của cải trần thế là quyền tự nhiên, bẩm sinh của con người, để họ sống xứng đáng với nhân phẩm và bảo đảm nhu cầu cuộc sống. Đó là quyền tư hữu mà mọi người phải tôn trọng.

- Tài nguyên trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho mọi người, nên mọi người được hưởng dùng. Một số nước giàu có khả năng khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhưng phải tuân thủ luật pháp quốc tế, và phải chia sẻ thành quả ấy cho những người nghèo hoặc các nước nghèo. Nếu không, sẽ vi phạm nặng nề đến quyền con người.

- Được phép khai thác tài nguyên, nhưng phải tôn trọng

tính toàn vẹn của công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Khai thác bữa bái đến cạn kiệt hoặc hủy hoại môi trường thiên nhiên là xúc phạm đến chính Thiên Chúa và con người.

25. Thứ Hai. Thánh Máccô, Tác Giả Sách Tin Mừng Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26. Thứ Ba. Cv 4,32-37 / Ga 3,7-15
27. Thứ Tư. Cv 5,17-26 / Ga 3,16-21
28. Thứ Năm. Cv 5,27-33 / Ga 3,31-36
29. Thứ Sáu. Thánh Catarina Siêna, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ. Cv 5,34-42 / Ga 6,1-15
30. Thứ Bảy. Cv 6,1-7 / Ga 6,16-21

THÁNG 5/2022

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”. (GH 67)

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO ĐỨC TIN CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người trẻ, được mời gọi có một cuộc sống viên mãn, khám phá ra nơi Đức Maria cách lắng nghe, sự phân định sâu sắc, một đức tin can đảm và sự dẫn thân phục vụ.

01/05 01/04 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Cv 5,27b-32.40-41 / Kh 5,11-14
Ga 21,1-14 (hoặc Ga 21,1-19)

THÔNG BÁO

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ SINH HOẠT LẠI:

Bắt đầu từ thứ bảy ngày 9 tháng 4, đoàn TNTT sẽ sinh hoạt trở lại bình thường tại nhà thờ từ 2:00-3:00 chiều thứ bảy hàng tuần. Xin phụ huynh thu xếp cho các em tham gia sinh hoạt TNTT vào các buổi chiều thứ bảy.

TUYỂN CA VIÊN

Ca đoàn TNTT do Đoàn TNTT Thánh Vinh Sơn Liêm phụ trách xin thông báo tuyển ca viên. Với mục đích giúp các em dùng lời ca tiếng hát để phụng sự, góp phần giúp cho Cộng đoàn tín hữu nâng lòng trí cầu nguyện và chuẩn bị cho các em tham gia các ca đoàn lớn trong giáo xứ sau này. Chúng con xin thông báo tuyển ca viên.

- Tuổi tham dự: Các em TNTT từ 7 đến 18 tuổi.
- Tập hát từ 5:30 chiều đến 6:30 tối thứ 7.
- Phục vụ Thánh Lễ Thiếu Nhi (Thứ Bảy hàng tuần, từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều)
- Đơn xin tham gia ca đoàn TNTT được để ở cuối nhà thờ. Xin quý phụ huynh gửi lại đơn cho trưởng Anna Nguyễn Thị Minh Khánh.

LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT SAU ĐẠI LỄ PHỤC SINH

Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót là gì?

• Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót (hay còn gọi là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót) là một ngày lễ trọng đại của Giáo hội Công giáo Rôma được cử hành vào ngày Chủ Nhật ngay sau lễ Phục sinh. Ngày lễ này do Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập dựa trên sự sùng kính của người Công giáo đối với lòng Chúa thương xót do Thánh Faustina Kowalska loan truyền.

• Ngoài ra, Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót còn được gọi với một tên khác là Chúa Nhật “Áo trắng” (in Albis), bởi vì vào ngày này, các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ đã lãnh nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn giáo khai tâm.

Nguồn gốc và ý nghĩa Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót

• Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót ra đời dựa trên sự sùng kính Chúa của Thánh Faustina. Faustina Kowalska là một nữ tu người Ba Lan, vào năm 1931, Faustina đã tuyên bố rằng cô được thị kiến với và nói chuyện với Chúa Giêsu. Trong Nhật kí Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của mình, Faustina viết rằng tại một thị kiến, Thánh nữ nhìn thấy Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành. Tay trái của Ngài đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đỏ và một tia màu trắng lạt. Thánh nữ nhìn không chớp mắt thẳng vào Chúa trong thình lạng, linh hồn thánh nữ tràn ngập lòng kính sợ, nhưng cũng tràn đầy niềm vui khôn tả.

• Chúa đã yêu cầu Faustina vẽ một bức tranh theo mẫu

thức của cô và đề trên đó dòng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên thế giới.

• “Cha muốn bức ảnh này phải được trưng bày nơi công cộng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh. Chúa Nhật này là lễ Kính Lòng Thương Xót. Nhờ Ngôi Lời Nhập Thể, Cha tỏ vức sâu vô đáy của tình thương Cha ra.” - Chúa Giêsu đã bảo cô rằng bất cứ ai tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích Hòa giải và Thánh Thể vào ngày này thì sẽ được xóa mọi tội lỗi và mọi sự trừng phạt.

MỪNG LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TẠI GIÁO XỨ THÁNH VINH SON LIÊM.

Với Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm bắt đầu từ thứ Sáu ngày 15/4/2022 (Thứ Sáu Tuần Thánh) Trước các Thánh Lễ chúng ta cùng đọc kinh kính lòng thương xót Chúa với ý chỉ tạ ơn Chúa đã xua tan cơn Đại Dịch và tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Vào thánh lễ Chiều Chúa nhật 23/4/2022 Thánh Lễ mừng bốn mạng Nhóm Lòng Thương Xót Chúa và Ban Bán Hàng.

Thân mời Những người Đỡ Đầu và quý Bạn Tân Tòng đến tham dự Thánh Lễ này

Sau thánh lễ sẽ có bữa cơm thanh đạm mời mọi người vào Hội Trường chia sẻ bữa cơm.

Giáo xứ chúc mừng đến Nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa và Ban Bán Hàng, xin Chúa luôn chúc lành trên gia đình và cá nhân.

CUỘC HỌP HIỆP SĨ ĐOÀN ĐƯỢC DỜI VÀO LÚC 10:15 am. 24/4/2022

Kính thưa quý cha và các anh,

• Chúa Nhật 17/4 là Chúa Nhật thứ ba của tháng, lẽ ra chúng ta có cuộc họp hàng tháng, nhưng vì là Chúa Nhật Phục Sinh, nhiều người đi lễ tối thứ Bảy, nên không tiện đến nhà thờ sáng Chúa Nhật. Tôi xin dời cuộc họp hàng tháng của K of C 14747 vào Chúa Nhật 24/4. Xin mọi người thu xếp thời gian để đi họp.

• Trong thời gian qua, có chương trình Synod trong giáo xứ, có 7 knights tham dự trong Leadership Team. Xin cảm ơn các anh. Và vì bận rộn với Synod nên hoạt động quyên góp thức ăn cho Food Bank không được chu đáo. Chúng ta sẽ bàn về việc này trong cuộc họp sắp tới.

• Fraternal Year của K of C kết thúc vào ngày 31/6, và bắt đầu năm mới vào ngày 1/7. Chúng ta phải bầu Grand Knight mới trước ngày 31/6, nhiệm kỳ của GK là một

năm. K of C cũng đang kêu gọi thêm thành viên mới và tuyển Knight cấp 4. Đoàn chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ nâng cấp 3 cho những ai chưa có cấp 3, một buổi nâng cấp 4 cho những người có ý muốn. Xin hẹn mọi người lúc 10:15 sáng Chúa Nhật 24/4.

• The Sunday April 17 is the third Sunday of the month, and the date for our monthly meeting, but it's Easter Sunday, many of us would go to the ceremonies the night before and may not go to church on that Sunday. I'd like to re-schedule the monthly meeting to the Sunday after that, April 24. Please arrange for the meeting.

• In the last while, there is the Synod in our parish, and 7 knights have involved in the Leadership Team. Thank you, knights. Because of that activity, we have not collected Food for Food Bank as successfully as expected. We will talk about this in the next meeting.

• Fraternal Year will end on June 31, and another year will start on July 1. We need to elect a new Grand Knight before June 31, for the term of 1 year. K of C is calling for the new memberships and inviting the current knights to sign up for the 4th degree. Our council needs to organize a ceremony to upgrade everyone to 3rd degree, and upgrade to 4th degree for the ones who sign up.

• See you all on the Sunday April 24, at 10:15 AM. Đại Hiệp Al. Lê Châu Tuấn.

CÁC GIỜ CHÀU TRƯỚC THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG 1/5/22

• Sáng Chúa nhật 1/5/22. Lúc 8:30 Cộng Đoàn Châu MTC. Lúc 9:00 Thánh lễ.

• Sáng Chúa nhật 1/5/22. Lúc 10:30 Cộng đoàn Châu MTC. Lúc 11:00 am Thánh Lễ.

• Chiều Chúa nhật 1/5/22. Lúc 5:30 Cộng đoàn Châu MTC. Lúc 6:00 pm Thánh lễ.

Kính mời quý vị đi sớm, Châu Minh Thánh Chúa: tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho Hòa Bình trên thế giới.

CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH LỄ, KIỆU TRONG THÁNG 5

Tháng Năm (Tháng Hoa Tôn Vinh Đức Mẹ)

• Tuần 1: 01/5/2022 Khai mạc Tháng Hoa lễ CN11 giờ, Rước kiệu bên ngoài (nếu thời tiết ấm áp) các Bà Mẹ CG kiêng kiệu, Gia đình Tông đồ Trẻ Phụng Vụ .

• Tuần 2: 08/5/2022 Ngày Mother's Day lễ CN11 giờ, Các Bà Mẹ Công Giáo Phụng Vụ.

• Tuần 3: 14/5/2022 lễ Thứ Bảy 4:30PM và 6:00PM Đoàn

Thiếu Nhi Thánh Thể Phụng vũ

- 15/5/2022 lễ CN11 giờ Huynh Đoàn Đa Minh: Phụng vũ.
- Tuần 4: 22/5/2022 lễ CN 11 giờ, Ca Đoàn Trâm Hương Phụng vũ.
- Tuần 5: 29/5/2022 Bế mạc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Các Hội đoàn nào sắp xếp được việc dâng hoa phụng vũ trong các Thánh lễ khác xin liên lạc với HĐMV để được sắp xếp. Xin chân thành cảm ơn.

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH (DO THÁI) 2/10-11/10/2022

Kính thưa quý Ông Bà, Anh Chị Em, trong 1 năm Phụng Vụ, chúng ta đã nghe rất nhiều về cuộc đời của Chúa Giê-su từ lúc được sinh ra cho đến ngày lễ Chúa Phục Sinh. Nhưng chúng ta chưa có dịp đến tận nơi để nhìn, biết và cảm nhận thời gian Chúa đã trải qua. Năm nay, chúng con sẽ tổ chức chuyến Hành Hương đi Đất Thánh (Do Thái) 9 ngày từ 2/10-11/10/2022. Nếu quý Ông Bà, Anh Chị Em nào muốn đi hành Hương trong dịp này xin lấy Đơn Xin Tham Dự và Lịch Trình của chuyến đi (đã có giá chuyến đi nhưng chưa có giá chuyến bay). Sau khi ghi danh xin trao lại cho quý cha, văn phòng hạn chót vào ngày 15/7/2022. Sau đó chúng con sẽ sắp xếp mua vé chuyến bay khứ hồi và bảo hiểm cho quý vị.

CHÉN GẠO MÙA CHAY 2022 DÀNH CHO GIÁO XỨ SALON KONTUM

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, như chúng ta đã biết, Cha Giuse Trần Ngọc Thánh Dòng Đa Minh đã được chuyển đến Kontum Việt Nam để cùng với quý tu sĩ trong dòng và cùng chung sống với đồng bào và giáo dân tại giáo xứ Salon. Vào cuối năm 2021, ngài đã bị 1 người giáo dân chém vào đầu đang khi ngài ngồi giải tội và đã chết. Salon là 1 giáo xứ đang được phát triển và là thí điểm truyền giáo có khoảng 10 tu sĩ Dòng Đa Minh đang phục vụ tại đây. Để chia sẻ với công việc truyền giáo và qua cái chết của Cha Thanh, Giáo xứ chúng ta có một Mùa Chay dành cho nơi truyền giáo này. Trong thời gian qua quý Vị đã giúp góp được 13,645\$. Phụ tinh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Hải Ngoại đã nhận số quà này và gửi về Cha Hà Văn Hội hiện là Bề Trên của Tu Xá tại Kontum. Qua thư này chúng con chân thành cảm ơn đến tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em. Xin Chúa trả công bội hậu trên quý Vị.

TIỀN THU TAM NHẬT THÁNH VÀ CHÚA NHẬT PS

I. THỨ NĂM 14/4/22

1. Thánh lễ 6:00 PM \$ 810.00
2. Thánh lễ 8:00 PM \$ 1,390.00

II. THỨ SÁU 15/4/22

Nghi thức lúc 3:00 và 6:00 PM \$ 3,860.00

III. THỨ BẢY 16/4/22

Lễ Vọng Phục Sinh 8:30 PM \$ 3,055.00

IV. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 18/4/22

1. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật \$ 3,520.00
2. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật \$ 3,225.00
3. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật \$ 1,920.00

CỘNG CÁC LỄ \$ 17,810.00

Quỹ Xây Dựng \$ 1,240.00
Quảng cáo Nhân Nghĩa \$ 400.00
Bán lon \$ 190.00
Hoa nến \$ 100.00

TỔNG CỘNG \$ 19,710.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CN 17/4/2022

346	A. C Nguyễn Vanessa & Hiệp	\$540.00
136	A. C Nguyễn Đình Chánh	\$500.00
369	Bà Nguyễn Bích Ngọc	\$500.00
375	Bà Cố Trần Đình Tân	\$500.00
147	Ô. B Nguyễn Duy & Thùy	\$300.00
234		\$300.00
105	Ô. B Lê Tuấn & Ngọc	\$200.00
277	Ô. B Phạm Châu & Sâm	\$200.00
456	A. C Đoàn Bình & Hương	\$200.00
276	Bà Phạm Cây	\$150.00
320	A. C Phan Trường & Hiền	\$150.00
343	A. C Trần Hà & Thảo	\$150.00
365	A. C Trần Quang & Thủy	\$150.00
160	Ô. B Nguyễn Hiệp & Tuyết	\$140.00
341	Ô. B Trần Đương & Huệ	\$140.00
177	Ô. B Nguyễn Khánh & Điệp	\$120.00
318	A. C Phan Thạch & Trâm	\$120.00
552	Ô. B Nguyễn Nghiêm & Huệ	\$120.00
596	A. C Trần Hoàng Thái	\$110.00
23	A. C Châu Tuyên & Hạnh	\$100.00
29	Chị Đặng T. Xuân Hương	\$100.00
44	A. C Đinh Hán & Tuyết	\$100.00
172	A. C Nguyễn Hùng & Nhung	\$100.00
179	A. C Nguyễn Khoa & Đào	\$100.00
282	A. C Phạm Hải & Thủy	\$100.00
295	Cụ Bà Nguyễn Thị Mận	\$100.00
350	A. C Trần Hùng & Huyền	\$100.00
495	A. C Võ Quý & Uyên	\$100.00

535	Chị Nguyễn Chi	\$100.00
568	Chị Nguyễn Thị Mộng Ngọc	\$100.00
580	A. C Nguyễn Hoàng Lam	\$100.00
676	A. C Nguyễn Sơn & Tâm	\$100.00
121	Ô. B Nguyễn Ánh & Thủy	\$90.00
206	A. C Nguyễn Nhi & Nga	\$90.00
240	Anh Phạm Xuân Quang	\$90.00
383	Ô. B Trương Dũng & Vân	\$90.00
588	Anh Chị Hà Minh Sang	\$90.00
123	A. C Nguyễn Bách & Tâm	\$80.00
323	A. C Tạ Anh & Sylvia	\$80.00
633	A. C Trần Trường & Hương	\$80.00
692	A. C Nguyễn Vũ & Kim Phụng	\$80.00
59	A. C Hà Khanh & Nhung	\$75.00
3	A. C Bùi Chiến & Điệp	\$70.00
148	A. C Nguyễn Duy & Trinh	\$70.00
238	A. C Trần Loan & Thiện	\$70.00
296	Ông Bà Phạm Bá Lộc	\$70.00
372	Chị Trần Thị Gấm	\$70.00
392	A. C Phạm Nhân & Huyền	\$70.00
36	A. C Đinh Hiệp & Oanh	\$60.00
37	Ô. B Đặng Tính & Lan	\$60.00
40	A.C Đào Quang & Phượng	\$60.00
71	Ô. B Hồ Hoàng & Thanh	\$60.00
110	A. C Lý Thanh & Huệ	\$60.00
111	Ô. B Mạch Hiền & Huệ	\$60.00
126	Ô. B Nguyễn Bé & Nhung	\$60.00
133	A. C Nguyễn Sơn & Ngà	\$60.00
149	A. C Nguyễn Hậu & Phương	\$60.00
150	A. C Nguyễn Dzũng & Phước	\$60.00
162		\$60.00
164	Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa	\$60.00
248	A. C Nguyễn Tích & Huyền	\$60.00
250	Ô. B Cô Nguyễn Tri & Hồng	\$60.00
261	A. C Nguyễn Hương & Tùng	\$60.00
288	A. C Phạm Hưng & Phượng	\$60.00
304	A. C Phạm Thắng & Tú	\$60.00
324	Ô. B Tạ Chí & Sa	\$60.00
328	Tô Văn Thạch	\$60.00
335	Ô. B Trần Cường & Chanh	\$60.00
360	Anh Nguyễn Hồng Luông	\$60.00
460	Anh San Kim Hoàn	\$60.00
499	Chị Huỳnh Văn	\$60.00
584	A. C Bùi Bảo & Tươi	\$60.00
679	A. C Trần Khương Tân	\$60.00
684	A. C Lê Luyện & Hồng	\$60.00
18	Chị Cao Tú Linh	\$50.00
82	A. C Huỳnh Tuấn & Phượng	\$50.00
182	Ô. B Nguyễn Lâm & Nhài	\$50.00
189	A. C Nguyễn Long & Thy	\$50.00
251	A. C Nguyễn Trí & Tuyền	\$50.00
255	A. C Nguyễn Tuấn & Phượng	\$50.00

256	A. C Nguyễn Tuấn & Vy	\$50.00
281	A. C Phạm Hải & Hoàng	\$50.00
285	A. C Phạm Hạnh & Duyên	\$50.00
297	A. C Phạm Lưu & Thủy	\$50.00
338	Ô. B Trần Dũng & Thúy	\$50.00
340	A. C Trần Tiến & Thủy	\$50.00
355	Ô. B Trần Kỳ & Tách	\$50.00
379	A. C Trịnh Hào & Thom	\$50.00
396	A. C Vũ Hân & Liễu	\$50.00
417	A. C Vũ Minh Tâm	\$50.00
419	A. C Vũ Toàn & Chi	\$50.00
424	Chị Nguyễn Thị Kim Chi	\$50.00
439	A. C Cao Tiên & Loan	\$50.00
441	A. C Phạm Thoại & Thủy	\$50.00
453	A. C Nguyễn Tôn & Vy	\$50.00
486	A. C Trương Châu & Giao	\$50.00
514	A. C Trương Allan & Tâm	\$50.00
561	A. C Mai Thi & Ngân	\$50.00
623	A. C Phạm Huy & Hiền	\$50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 4

1. Anh Gioan Kim Nguyễn Thanh Hiền 66 tuổi. Mất 24/4/21. Lễ Chúa nhật 24/4/22.

2. Anh Giuse Nguyễn Việt Minh 19 tuổi. Mất 28/4/2012. Lễ thứ Năm 28/4/22.

GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỒI CÁC LINH HỒN

TELL YOUR FRIENDS

Cần mua bảo hiểm:

 Mr. Thương Huỳnh (604)786-1883	<p>Nhân thọ (life ins.), Hậu Sự Khi mua nhà (mortgage ins.) Đầu tư cho con em và bản thân hoặc tài sản (business, capital gain)</p>	 Mrs. Thanh Hà (403)714-5647
 Mrs. Jenny Phuong (403)471-8876	<p>Bệnh hiểm nghèo (critical illness ins.) Bảo hiểm du lịch cho du học sinh hoặc thân nhân (travel ins.) Khi qua Canada hoặc khi làm giấy bảo lãnh.</p>	 Mrs. Huyền Trần (403)850-4383